

Đồng Xoài, ngày 27 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v Xét thi đua khen thưởng nhiệm kỳ V 2013 -2018)

Kính gửi:- CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ.
- CÁC LUẬT SƯ THÀNH VIÊN.

Căn cứ Điều lệ Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước, theo đề nghị của Hội đồng Khen thưởng kỷ luật Đoàn Luật sư V/v khen thưởng cho tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân luật sư thành viên đã có nhiều đóng góp trong suốt nhiệm kỳ V (2013-2018)

Ban Chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bình Phước thông báo đến các Tổ chức hành nghề luật sư và các Luật sư thành viên việc xét thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

I/- Đối với Tổ chức hành nghề Luật sư :

Tiêu chí 1 : Chấp hành đúng quy định của Luật Luật sư trong việc tổ chức, quản lý và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (biên hiệu, hệ thống sổ sách chứng từ kế toán. . .) chưa bị xử phạt vi phạm hành chính v/v tuân thủ pháp luật trong hoạt động hành nghề; báo cáo đúng, đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ cho Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư.

Tiêu chí 2 : Tham gia hoạt động tư vấn miễn phí cho các đối tượng chính sách;

Tiêu chí 3 : Chỉ định luật sư, quản lý chặt chẽ các vụ án chỉ định mà Đoàn luật sư phân công (số vụ án đã tham gia);

Tiêu chí 4 : Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước trong hoạt động hành nghề;(kê khai nộp đầy đủ các khoản thuế cho nhà nước; mua bảo hiểm nghề nghiệp)

Tiêu chí 5 : Hướng dẫn và quản lý tốt người tập sự hành nghề luật sư;

Tiêu chí 6 : Tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: tặng quà cho đồng bào nghèo; xây dựng nhà tình thương, mổ mắt đục thủy tinh thể; tặng xe lăn, xe lắc cho người tàn tật ; ủng hộ đồng bào bão lụt miền trung ...

Tiêu chí 7 : Được tặng Bằng khen của Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc UBND tỉnh Bình Phước trong nhiều năm liền (2013-2018)

Hình thức đề nghị khen thưởng tổ chức hành nghề luật sư :

Bằng khen của Liên đoàn Luật sư Việt Nam;UBND tỉnh Bình Phước, hoặc giấy khen của Đoàn Luật sư .

Hình thức bằng khen : chỉ đề xuất cho TCHNLS đạt đầy đủ cả 07 chỉ tiêu (đóng góp từ thiện xã hội nhiều năm liền (tổng số tiền); hướng dẫn ít nhất 04 TSHNLS, hoàn thành các án chỉ định do Đoàn Luật sư phân công; được tặng Bằng khen trong 04 năm liền).

II/- Đối với cá nhân Luật sư :

Tiêu chí 1 :Thời gian tham gia là thành viên Đoàn Luật sư tối thiểu là 04 năm (năm 2014)

Tiêu chí 2 :Chấp hành đúng các quy định của Luật Luật sư, điều lệ Đoàn luật sư;chưa bị xử phạt vi phạm hành chính

Tiêu chí 3 :Hoàn thành các vụ án chỉ định do TCHNLS được phân công;

Tiêu chí 4 : Hoàn thành đầy đủ - không nợ giờ học nghĩa vụ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong các năm 2015-2018

Tiêu chí 5 :Không bị khách hàng khiếu nại trong quá trình thực hiện dịch vụ pháp lý;

Tiêu chí 6 :Thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Đoàn luật sư;

Tiêu chí 7 :Tham gia hoạt động tư vấn miễn phí cho các đối tượng chính sách;

Tiêu chí 8 :Có lối sống lành mạnh, gương mẫu trong cuộc sống; không bài bạc

Tiêu chí 9 : Tích cực đóng góp tài chính cho các sự kiện của Đoàn Luật sư ; các chương trình hoạt động từ thiện xã hội tặng quà cho đồng bào nghèo; xây dựng nhà tình thương, mổ mắt đục thủy tinh thể; tặng xe lăn, xe lắc cho người tàn tật. ủng hộ đồng bào bão lụt miền trung ...

Tiêu chí 10 :Không bị xử lý kỷ luật

Tiêu chí 11 :Được tặng Bằng khen của Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc UBND tỉnh Bình Phước, giấy khen của Đoàn Luật sư trong nhiều năm liền (2013-2018)

Hình thức đề nghị khen thưởng cá nhân : Bằng khen của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; UBND tỉnh Bình Phước, hoặc giấy khen của Đoàn Luật sư .

Hình thức bằng khen : chỉ đề xuất cho cá nhân luật sư đạt đầy đủ cả 11 chỉ tiêu (tham gia thành viên Đoàn Luật sư từ năm 2014 trở về trước, đóng góp từ thiện xã hội ít nhất 04 năm liền;(nêu tổng số tiền) không nợ giờ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; không nợ phí thành viên; không bị khách hàng khiếu nại; được tặng Bằng khen hoặc giấy khen ĐLS trong 04 năm liền).

Bản báo cáo thành tích viết dựa theo các tiêu chí quy định : (TCHNLS 07 tiêu chí ; Luật sư cá nhân 11 tiêu chí nêu chi tiết các con số đã thực hiện)

Thời gian đề xuất khen thưởng : **trước ngày 20/05/2018** (các trường hợp gửi sau thời hạn này Hội đồng sẽ không xem xét).

Hồ sơ khen thưởng gồm : Bản báo cáo thành tích, tờ trình khen thưởng của TCHNLS.

Nộp hồ sơ khen thưởng về : Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước Địa chỉ : Tổ 6, Khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại:0271.3870171 ,di động: 0948.977.171

Để quá trình bình xét thi đua, khen thưởng nhanh chóng và đúng thời hạn quy định, Ban chủ nhiệm đề nghị các Tổ chức hành nghề luật sư, các Luật sư thành viên gửi bản thực hiện đúng các quy định nêu trên.

Nơi nhận:

- Hội đồng khen thưởng kỷ luật
- Các tổ chức hành nghề
- Các LS. Thành viên
- Trang websites Đoàn luật sư
- LưuVT.

TM. BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ

Chủ nhiệm



TS.LS.Phan Thông Anh